



บทที่ 440
ชั้นบันได

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในบทสวดของฉันทันบทที่แล้ว ลูกเขียนถึงเพื่อนที่เข้าใจถึงหลักธรรมของศาสนาตนเอง ถึงเพื่อนที่คอยยกบทพระไตรปิฎกมาให้ลูกฟัง เมื่อลูกอ้างถึงพระวาจาบทนั้นบทนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่า มีอะไรที่ใกล้เคียงกันในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาแต่ละคน และถึงเพื่อนคนที่ convert จากคาทอลิกไปเป็นมุสลิม ซึ่งก็อ้างอิงถึงบทพระคัมภีร์อัลกุรอานทุกครั้ง โดยที่ลูกก็ฟังด้วยความสนใจ แล้วลูกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อของปัจเจก ที่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากสำหรับมนุษย์ว่า ความเชื่อช่างมีพลังเหลือเกิน ในการหล่อหลอมให้มนุษย์คนนั้นคนนี้ปฏิบัติตนในแบบฉบับที่เขาเป็นอยู่

ลูกมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ลูกเห็นผู้คนในสังคมไทย เขาผู้นี้เป็นผู้ที่ให้โอกาสแก่ลูกในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง จนลูกสามารถไต่ลขึ้นไปบนพื้นดินและกลับมามีชีวิตใหม่ได้ จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษแล้ว อายุเขาแก่เกินกว่าจะเป็นลูกของลูกได้ เราจึงรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกัน เขารักและนับถือลูกมากตั้งแต่คดีจบและเขาเห็นลูกค่อยๆ จุ่มตัวลึกซึ่งในศาสนาคริสต์ ตลอดจนเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกด้วยพลังความเชื่อความศรัทธาของลูก เขาถึงกับพูดว่า “ไม่มีใครที่รู้จักเรื่องราวชีวิตของพี่แล้วจะไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า!”

แต่... เขาสามารถภาพกับลูกว่า เขาเป็นคนไม่ใช่ศาสนาจำ เขามักจะล้อลูกเล่นว่า ลูกนะศาสนาจำทางคริสต์ ในขณะที่ลูกน้องเก่าของลูกคนหนึ่ง ซึ่งลูกจะเลี้ยงข้าวด้วยกันทุกปี ศาสนาจำทางพุทธ แต่เขาบอกว่าแม้ลูกจะศาสนาจำ แต่ลูกก็จำแบบ practical คือไม่ม่งมาย ดั่งนั้น เขาจึงชอบฟังเวลาลูกพูดถึงหลักศาสนาคริสต์ ในขณะที่ลูกน้องเก่าของลูกคนนั้น ศาสนาจำแบบเบียร์เตะริมฝีปากก็บาปแล้ว

ที่ลูกกำลังเขียนถึงเพื่อนคนนี้เพราะแม้เขาจะสรวลภาพว่าเขาไม่ลึกซึ่งในศาสนา แต่วิธีที่เขาดำรงชีวิตนั้น ลูกศึกษาแล้วน่าทึ่งมากที่สุดทีเดียว 😊

เขาใช้ตรรกะ เหตุและผลในการวิเคราะห์คน วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเห็นชัดแล้ว เขาก็สามารถมองข้ามหลายๆ เรื่องที่คนทั่วไปอาจจะรับยาก ยกตัวอย่างเช่น

ผู้ที่จะทำอะไรต่อมิอะไรให้เราต่อเมื่อเขาได้รับผลประโยชน์เท่านั้น เหตุผลคือ นั่นคือคุณสมบัติของคนเห็นแก่ตัว

ผู้ที่รับความเห็นของผู้อื่นไม่ได้ เพราะนั่นคือ คุณสมบัติของผู้ที่มี ego สูงคิดว่าตัวเองต้องดีกว่า เก่งกว่าคนอื่นเสมอ

ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีผู้คนนำของไปให้อยู่เสมอๆ เป็นเนืองนิตย์ จะเป็นผู้ให้ไม่เป็น เพราะรับเป็นอย่างเดียว

คนดีไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง คนเก่งไม่ใช่คนดีเสมอไป เป็นต้น

เขาพูดว่า ถ้าเราเข้าใจถึงเหตุและผลว่า ทำไมคนบางคนถึงปฏิบัติตน แบบนั้น แบบนี้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปเสียใจ ไปหัวเสีย เพราะเขาเป็นคนเช่นนั้นเอง



โอ้โฮ! ฟังดูง่ายตายมาก ลูกเองในการให้อภัยผู้ที่ทำร้ายลูก ฯลฯ ยังต้องอาศัยการสวดภาวนา การอ่านพระวาจา และการขอพระพรพรทานจากพระเจ้ากว่าจะทำได้!

ในช่วงที่ลูกกำลังก่อตั้งมูลนิธิวีวี แชร เพื่อนำอาหารที่เหลือจากวงจรธุรกิจไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้และประสบปัญหา มากมายรอบด้านนั้น เพื่อนคนนี้ส่งคลิปฯ หนึ่งให้ลูก ลูกดูจนจบ 3 นาทีเศษ ดูซ้ำแล้วซ้ำอีก และเก็บคลิปก้นไว้เลย

เป็นคลิปของพระภิกษุรูปหนึ่ง ยืนอยู่ตรงเชิงบันไดและพูดให้ฟังว่า มองเห็นชั้นบันได ก็ทำให้คิดถึงการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เราต้องออกแรงเยอะนะกว่าจะก้าวขึ้นไปถึงบันไดชั้นสูงสุดได้ การก้าวขึ้นชั้นบันไดแต่ละชั้นๆ นั้น ต้องใช้แรงเยอะ ไม่ว่าจะ เป็นเหตุการณ์หรือเป็นบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คงตาม ทุกคนมีส่วนทำให้เราสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น หนึ่ง เหตุการณ์เปรียบเหมือนหนึ่งชั้นบันได เหตุการณ์หรือคนๆ นี้ ทำให้เราไม่พอใจมากเลย แต่เราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ ด้วยการมีสติ ด้วยปัญญา และไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหายกระดับขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่ง คนที่เข้ามาในชีวิตเรา ทำให้เราโกรธ เราให้อภัยเขาได้ ให้อโหสิกรรมเขาได้ ก็เท่ากับเราสามารถยกระดับจิตใจได้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ผู้ที่เข้ามาในชีวิตเรา โดยมาดีกับเรา ให้อุปการะเรา ก็ทำให้เราสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพราะเขาจะมากกระตุ้นในเราทำความดีมากขึ้นๆ เรื่อยๆ ทั้งคนที่มาดี คนที่มาร้าย เหตุการณ์ที่ดี เหตุการณ์ที่ร้าย ล้วนสามารถยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นได้ นั่นคือเรามีทักษะในการดำรงตนได้ดีขึ้น แต่แต่ละก้าว ล้วนต้องใช้ความพยายามมาก การให้อภัยผู้ที่ทำร้ายเรา ทำให้เราโกรธ ต้องออกแรงเหลือเกิน สรุปรทุกเหตุการณ์ ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ว่าในทางดีหรือไม่ดี ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้ แต่เราต้องใช้ความเพียรพยายามในการก้าวขึ้นบันไดอีกชั้นหนึ่งให้ได้ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าจะสามารถสร้างบารมีให้กับตัวเองในการก้าวขึ้นไปถึงชั้นบันไดสูงสุดได้หรือไม่ หรือบันไดแต่ละชั้นมันสูงเกินไป เหนื่อยแล้ว ขึ้นต่อไม่ไหวแล้ว

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้น

ลูกดูคลิปนี้เป็นสิบครั้งและคิดถึงสิ่งที่บิชอปองค์ที่ลูกเคารพรักได้เคยสอนลูกไว้ ตรงกันว่าในการรับใช้พระเจ้านั้น ประสบการณ์ต่างๆ ที่ลูกได้ผ่านมา จะเป็นเสมือนชั้นบันไดที่ลูกจะต้องไต่ขึ้นเพื่อพบกับเหตุการณ์ที่หนักและลึกซึ้งกว่าเดิม ให้ลูกเตรียมตัวและเตรียมใจให้ดี

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนาหรือจากผู้ที่ไม่ศรัทธาจำ ก็มีส่วนเหมือนกันได้ในหลักการยกระดับจิตใจตนเอง เหมือนกับการก้าวขึ้นชั้นบันได

แต่สำหรับลูกแล้ว ทุกย่างก้าวของชีวิต ลูกขอกอดพระบาทของพระองค์ไว้ให้ทรงนำตลอดชีวิตที่เหลือของลูก พระเจ้าข้า

“ข้าพเจ้าพึ่งพระองค์ตั้งแต่เกิดมาแล้ว” สดุดี 22:10

อาแมน

ลูกขอพร: อดทนนิ่ง

www.moving-themountain.com

